

สังคมหุ้น

เรียกได้ว่ามีข่าวดีเป็นระลอกๆ ล่าสุดมีเสียงแว่วกระซิบว่า **บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)** หรือ SMT มือเดอรจากลูกค้าใหม่บักเบ้มเข้ามาขยายพอร์ตสินค้าเพิ่มเติมในกลุ่ม Optics งานนี้ได้มาเพราะฝีมือล้วนๆ เพราะลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิต โดยปัจจุบันสินค้า Optics ถือได้ว่าเป็นไฮไลต์อีกตัวที่จะเข้ามาหนุนให้ SMT เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง...●

ปรบมือรัวๆ กันไปเลย สำหรับ **บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์** หรือ SENA ของ **ดร.ยุ้ย “เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์”** รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กับโครงการ **Kith Plus** สุขุมวิท 113 คอนโด Low Rise 8 ชั้นที่เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 30-31 ก.ค.2559 ปรากฏว่า Sold Out เรียบร้อยแล้ว เพราะมีทำเลดีดี 400 เมตร ถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานี BTS Interchange สำโรง...●

ล่าสุด เปิดตัวโครงการใหม่ **Niche ID** สุขุมวิท 113 บอกละไม่ควรถพลาต เพราะออกแบบได้อย่างลงตัว เพอร์เนเจอร์ครบ เกือบจะได้ทุกฟังก์ชัน ในราคาสุดคุ้ม เพียง 54,000 บาท/ตร.ม.เท่านั้น ใครที่กำลังมองหา Condo เพื่ออยู่อาศัย หรือลงทุน ไม่ควรถพลาต สอบถามเพิ่มเติม โทร.1775 กด 37...●

บมจ.กันทรี้ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ CGD ที่ไม่ว่าจะจับโครงการไหน บอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่อลังการ โดยเฉพาะอภิมหาโครงการ **การอสอง** มูลค่าหลายหมื่นล้านริมแม่น้ำเจ้าพระยา “เจ้าพระยาเอสเตท” ที่วันนี้เรียกได้ว่าติดลมบนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น!! ล่าสุด โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (Mixed-use Development) บนทำเลทองที่ฉะเชิงเทรา ที่เตรียมเอาไว้รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กำลังไปได้สวย แบบนี้ละที่เรียกกันว่าเล็กๆ ไม่ใหญ่ๆ ทำ...●

งานนี้นักลงทุนไม่ควรพลาด!! ใครที่สนใจอยากทราบข้อมูลแบบเอ็กซ์คลูซีฟของ **บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์** หรือ BIZ โอกาสมาถึงแล้ว ผู้บริหารตัวเป็นๆ ทั้ง ซีอีโอ “**สมพงษ์ ชันทิฎิยานนท์**” และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและบัญชี “**วรวิทย์ สิวสุทธิ**” รอให้ข้อมูลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ในมหกรรม **mai FORUM 2017** ด้วยตัวเอง ณ บูธ 52 ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พบกันวันที่ 1 ก.ค.นี้...●

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ **กลุ่มสหพัฒน์** จัดกิจกรรม Opportunity Day “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ครั้งที่ 9 ปี 2560 วันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เริ่มลงทะเบียน 08.30 น....●